



ที่ นว ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๓

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง และเทศบาลเมืองตาคลี

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แจ้งว่า ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม
๑๙๓ ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (2030 Agenda for Sustainable
Development) โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน ประกอบกับมติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) ซึ่งรวมถึงการสร้างความรู้ในเรื่อง
SDGs ให้กับทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายความยั่งยืน
ในการนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและ
โลกเรา” แล้วเสร็จ โดยได้ขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์
ดังกล่าวให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ เครือข่ายประสานงานประชาชนที่มาติดต่อราชการ และช่องทางสื่อสาร
ออนไลน์ของหน่วยงานในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอจัดส่ง
ชุดวีดิทัศน์ฯ ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๒/ว๓๗๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ส่งมาด้วย
จังหวัดนครสวรรค์จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่
เครือข่ายประสานงาน ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และช่องทางสื่อสารออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
อย่างไม่มีใครไว้ข้างหลัง สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการ
ต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร.๐-๕๖๘๐-๓๖๐๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๒/๑ มท/ธ



เลขที่รับ	2390 สกจ.นครสวรรค์
วันที่	02 มี.ค. 2564
เวลา	
ไปบริหาร	<input type="checkbox"/> กง.การเงินฯ
ไปมาตรฐาน	<input type="checkbox"/> กง.ส่งเสริมฯ
ไปกฎหมาย	

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวิดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code ดาวน์โหลดชุดวิดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แจ้งว่า ประเทศไทย และประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม ๑๙๓ ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (2030 Agenda for Sustainable Development) โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน ประกอบกับมติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) ซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง SDGs ให้กับทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายความยั่งยืน ในการนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำชุดวิดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” แล้วเสร็จ โดยได้ขอความอนุเคราะห์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการเผยแพร่สื่อวิดิทัศน์ดังกล่าวให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ เครือข่ายประสานงาน ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และช่องทางสื่อสารออนไลน์ของหน่วยงานในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอจัดส่งชุดวิดิทัศน์ฯ ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ เพื่อเผยแพร่สื่อวิดิทัศน์ดังกล่าวให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ เครือข่ายประสานงาน ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และช่องทางสื่อสารออนไลน์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๗๕๓๓

QR Code ดาวนั้โหลดชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

